

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-VP

Thanh Hoá, ngày tháng 5 năm 2023

V/v báo cáo tiến độ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án trọng tâm thực hiện chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá Quý II/2023

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 1192/STTTT-VP ngày 17/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án trọng tâm thực hiện chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa Quý II/2023.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả tiến độ triển khai dự án “Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, phát triển nông nghiệp và nông thôn”, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện

Trên cơ sở Báo cáo số 233/BC-HĐTĐ ngày 06/12/2022 của Hội đồng thẩm định về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, phát triển nông nghiệp và nông thôn; ngày 26/12/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 261/TTr-SNN&PTNT kèm hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, do khó khăn trong xác định nguồn vốn bố trí cho dự án nên Cơ quan Thường trực đã có Văn bản số 503/SKHĐT-KTCNDV ngày 03/02/2023 báo cáo Chủ tịch HĐTĐ kéo dài thời gian thực hiện thẩm định các dự án CNTT phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn (trong đó có dự án nêu trên).

Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 16/TB-UBND ngày 17/02/2023 về việc đề nghị bố trí vốn cho các dự án CNTT phục vụ phát triển Kinh tế số, xã hội số từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi hàng năm, ngày 01/3/2023, Sở Tài chính đã có Văn bản số 904/STC-QLNS.TTK ngày 01/3/2023 tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn cho dự án; ngày 10/3/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1036/SNN&PTNT-VP kèm hồ sơ (hoàn thiện theo ý kiến các thành viên) đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan Thường trực HĐTĐ theo quy định. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp ý kiến các thành viên và có văn bản gửi Chủ tịch HĐTĐ về báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Khó khăn chính là do việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án. Sở Tài chính - đơn vị quản lý nguồn vốn chưa làm rõ được khả năng cân đối vốn cho dự án từ các nguồn vốn do đơn vị quản lý, dẫn đến HĐĐTĐ không đủ cơ sở tham mưu báo cáo kết quả thẩm định.

2. Giải pháp triển khai thực hiện

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cân đối, bố trí vốn cho dự án “Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, phát triển nông nghiệp và nông thôn” và các nhiệm vụ, dự án thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

(có phụ lục kèm theo)

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Thuận

